

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

- รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดที่ ๒: ระดับความสำเร็จในการลดพลังงานด้านไฟฟ้าในภาพรวมของ สป.มท. ตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ร้อยละ ๑๐)

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายรัชชัย แก้วคงคา

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

๑. นายสกล ศักดิ์กำจร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒. นายบัณฑิต สมถวิล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๓. น.ส.สุนิรัตน์ พรไกววัล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :

คำอธิบาย : สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงาน และรายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๔.๒ (เพิ่มเติม) ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการ ๖ เรื่อง ได้แก่ ๑) ลดกระดาษ ๒) การใช้ระบบสารสนเทศ ๓) การลดพลังงาน๔) การประหยัดงบประมาณ ๕) การปราบปรามทุจริต และ ๖) การบูรณาการผลงาน และให้ส่วนราชการจัดทำแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจำนวน ๑๒ กิจกรรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	รายละเอียด
๑	กำหนดแผนการดำเนินงานในการลดพลังงานด้านไฟฟ้าในภาพรวมของกระทรวง
๒	จัดทำมาตรการ/แนวทาง/ขั้นตอนการปฏิบัติ ในการลดพลังงานด้านไฟฟ้าของ สป. มท.
๓	การใช้พลังงานด้านไฟฟ้าของภาพรวมลดลงร้อยละ ๕ - ๖.๙ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (EUI) ตามสูตรคำนวณของกระทรวงพลังงาน
๔	การใช้พลังงานด้านไฟฟ้าของภาพรวมลดลงร้อยละ ๗ - ๙.๙ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (EUI) ตามสูตรคำนวณของกระทรวงพลังงาน
๕	การใช้พลังงานด้านไฟฟ้าของภาพรวมลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (EUI) ตามสูตรคำนวณของกระทรวงพลังงาน

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จในการลดพลังงานด้านไฟฟ้าในภาพรวมของ สป.มท. ตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	๑๐	ระดับ ๕	๕ (ร้อยละ ๓๗.๒๕)	๐.๕

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ - ให้นำหน่วยงานเริ่มรายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โดยข้อมูลเดือนสุดท้ายที่ใช้ประเมินผล ปี ๒๕๖๑ เป็นข้อมูลถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ส่วนข้อมูลเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะใช้ในการประเมินผลตัวชี้วัดปี ๒๕๖๒

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน -